

## บิ๊กเด่นตรวจแม่สายแก้แก๊งคอล

วันที่ 5 พ.ค. พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบ.ตร. พร้อมด้วย นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รมว.ราชการแทนเลขาธิการ กสทช. เดินทางลงพื้นที่ จ.เชียงราย ประชุมวางมาตรการแนวทางการสืบสวน ป้องกันการกระทำผิดคดีออนไลน์ ในพื้นที่จังหวัดชายแดน โดยมี พล.ต.ต.พิเชษฐ จิระนันต์สินี รอง ผบช.ภาค 5, พล.ต.ต.อำนาจ ไตรพจน์ รอง ผบช.สอท., เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ที่ด่านศุลกากรแม่สาย จุดผ่านแดนถาวรสะพานข้าม แม่น้ำสายแห่งที่ 2

ก่อนการประชุม พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ และนายไตรรัตน์ พร้อมคณะ ดำรงเสาศัญญา โทรทัศน์ตามแนวชายแดน ดันเหตุให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์อาศัยพื้นที่ประเทศเพื่อนบ้านในการกระทำความผิด เนื่องจากสัญญาณที่ส่งออกจากเสาส่งสามารถส่งไปถึงประเทศเพื่อนบ้านด้วย โดยช่วงหนึ่งในการประชุม ได้มีการหารือในประเด็นนี้ด้วย

ทั้งนี้ ที่ประชุมนำเสนอสภาพปัญหาอาชญากรรมคดีหลอกหลวงทางโทรศัพท์ที่เป็นขบวนการคอลเซ็นเตอร์ในลักษณะของการเปิดซิมม้า และบัญชีธนาคารม้า ในลักษณะของขบวนการลักลอบเข้ามาตามแนวชายแดน เพื่อเปิดซิมม้า บัญชีม้า ไปใช้ในการกระทำความผิด หรือนำไปขายต่อ ให้แก๊งอาชญากรรมออนไลน์ รวมทั้งตัวแทนจำหน่าย จุดให้บริการของการจำหน่ายซิมต่างๆ ที่จะต้องปฏิบัติตาม พ.ร.ก.มาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศ.2566

พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์เผยว่า เน้นย้ำการบูรณาการทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ, กสทช., สถาบันการเงิน และ ปปง. ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชกำหนดมาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และการบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำความผิด ให้ตำรวจ สอท. ที่มีฐานข้อมูลส่งต่อข้อมูลกลุ่มเสี่ยงให้ตำรวจพื้นที่เข้าตรวจสอบ ส่วนตำรวจตรวจคนเข้าเมืองให้นำบุคคลกลุ่มเสี่ยงทำผิดกฎหมายขึ้นบัญชีบุคคลเฝ้าระวัง (watchlist) เพื่อตรวจความเข้มในการเดินทางเข้าออก

ขณะที่นายไตรรัตน์กล่าวว่า จากการตรวจสอบเสาศัญญาตามแนวชายแดน พบมีเสาที่ส่งสัญญาณไปถึงประเทศเพื่อนบ้านจริง โดยอาจจะมีการยกเลิกหรือปรับย้ายจุดตั้ง ด้วยการขยับเสาให้ออกห่างจากแนวชายแดน ทั้งนี้ต้องไม่ให้กระทบกับผู้ให้บริการตามแนวชายแดนด้วย

ผบ.ตร.กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับตัวแทนจำหน่ายต่างๆ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายต้องให้ลูกค้ามีการลงทะเบียนซิมให้ถูกต้อง ไม่ใช่ซื้อตัวแทนในการลงทะเบียนซิม หลังการเลือกตั้ง ตั้งแต่ วันที่ 15 พ.ค. เป็นต้นไป จะระดมจับกุมบัญชีม้า ซิมม้า และร้านจำหน่ายซิมม้าที่ไม่จดทะเบียนลูกค้าให้ถูกต้องอย่างจริงจัง หากพบมีการฝ่าฝืนให้ดำเนินคดีตามกฎหมายทุกราย ให้ตรวจสอบการใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตไร้สาย หรือไฟเบอร์ออฟติก ข้ามแนวชายแดน เพื่อตัดวงจรอาชญากรรมทางเทคโนโลยี จะทำให้การหลอกหลวง คดีออนไลน์ลดน้อยลง

“พี่น้องประชาชนที่ถูกหลอกหลวงคดีอาชญากรรมออนไลน์ หรือพบการกระทำความผิดสามารถแจ้งข้อมูล เบาะแสได้ที่ ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สปอศ.ตร) โทร. สายด่วน 1441 หรือ 08-1866-3000 ตลอด 24 ชั่วโมง” พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์กล่าว